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สรุปความคิดเห็นของคณะทํางานสภาคณาจารย์  

เรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ๒ สาํนักงานอธิการบดี 

รายชื่อคณะทํางานผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส   ประธานคณะทํางาน 
๒. อาจารย์ ดร.ศมาพร  แสงยศ  คณะทํางาน 
๓. อาจารย์ ดร.ผานิตย์  นาขยัน  คณะทํางาน 
๔. อาจารย์ ดร.นภัสถ์  จันทร์มี   คณะทํางาน 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารา  ภูสง่า  คณะทํางาน 
๖.อาจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล  คณะทํางาน 
๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ  ฉายบุ คณะทํางาน 
๘.อาจารย์พิทักษ์พงศ์  แบ่งทิศ   คณะทํางาน 
๙.อาจารย์ ดร.สุชาดา  สายทิ   คณะทํางาน 
๑๐.ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์  สินณรงค์  คณะทํางาน 
๑๑.อาจารย์ ดร.ประเจต  อํานาจ  คณะทํางาน 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นางประนอม  จันทรังษี   หัวหน้าสํานักงานสภาคณาจารย์ 
  ๒.นางเพ็ญนภา  กันทะตา   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส รองประธานสภาคณาจารย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

ประธานคณะทํางาน ได้แจ้งว่าประธานสภาคณาจารย์ได้ฝากเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/2558 เมือ่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 

2. ตัวอย่างคําถามและคําตอบประเด็นการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้
คณะทํางานได้ศึกษาเพือ่เป็นแนวทางในบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. แบบสํารวจความเหน็ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องข้อดี-ข้อเสีย ของมหาวิทยาลัย       

ในกํากับของรฐั 

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้คณะทํางานทราบเรื่องประกาศสภาคณาจารย์เรื่อง การแต่งตั้ง

คณะทํางานเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได้แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ที่เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยทุกคนเพ่ือร่วมกันทํางานเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่    

1/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์ ทําความเข้าใจกับ

บุคลากรสายวิชาการ โดยสภาคณาจารย์เป็นตัวแทนของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่สร้าง

ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให้กับคณาจารย์ทุกคน  
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กรอบความคิด 

1. การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีการบริหารการ

จัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant)    

ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือใช้จ่ายตามความจําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย และเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

2 .  ความสํา คัญของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือการ เ ป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ รัฐ 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และพันธกิจที่สําคัญ คือจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนและพัฒนา

ประเทศชาติ  

๓. การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากบั ต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

   ๓.1 การเตรียมพร้อมเรื่องกฎหมาย ด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ  

   ๓.2 การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยและบุคลากร   

การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเดิม ที่มีข้อจํากัดในการบริหารจัดการอาจพัฒนาได้ไม่

เต็มที่ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ไม่สอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ในปัจจุบัน เช่น สภาวิชาการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารวิทยาเขต หลาย

มหาวิทยาลัยจึงออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

บทเรียนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ให้ความสําคัญของการแก้กฎหมาย จัดทํา

ระบบ และไม่เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร นั้น ในการทํางานของมหาวิทยาลัยในกํากับที่มุ่งเน้นผลงาน 

เร่งรัดงาน  มีตัวชี้วัดหลายตัวและระบบ TOR บุคลากรอาจไม่เข้าใจ และรู้สึกไม่มั่นคงในการทํางาน จะเป็น

ปัญหาของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากบุคลากรไม่เข้าใจ กรณีศึกษาตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ

แล้วประสบความสําเร็จ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะต้องทําความเข้าใจกับ

บุคลากรทุกระดับเป็นอันดับแรก และเน้นคนรุ่นใหม่วัย 30 ข้ึนไป  

บทเรียนของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลกร จะมีปัญหามากกว่า 

มหาวิทยาลัยที่ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อน  

การเตรียมความพร้อมของการทํางานของคณะทํางานละแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

1. เรื่องกฎหมาย ศึกษา พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกํากบัรายมาตรา 

2. เรื่องการทําความเข้าใจกับประชาคมเรื่องมหาวิทยาลยัในกํากบั โดยใช้กลไกในการทํางาน

ของสภาคณาจารย์ โดยการจัดให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้แก่บุคลากร

คณะทํางานเป็นฝ่ายดําเนินการจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเหน็ จัดทําเปน็ระเบียบวาระ

การประชุม 

3. การเตรียมบคุลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทุกกลุ่ม 
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การมอบหมายงานให้คณะทํางานในด้านต่างๆ  ให้สภาคณาจารย์ดําเนินการภายใน 3 เดือน 

นับตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1/2558 เมือ่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 

ประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐคงเดิม 

2. ปรบัเปล่ียนเปน็มหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 
 

เริ่มแรกของการให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบในปี พ.ศ. 25๔0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็น

คณะกรรมการร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนอกระบบ โดยมีสภาคณาจารย์เป็นเจ้าภาพดําเนินการ           

รองศาสตราจารย์อาคม  กาญจนประโชติเป็นประธานสภาคณาจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  

เอ้ียงกุญชร เป็นกรรมการยกร่าง ในสมัยอธิการบดี อาจารย์สราญ  เพิ่มพูล  

ต่อมาได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) จึงเป็นที่มาของ

เรื่องการจัดการคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยวิจัยจะพัฒนา

ได้อยู่ในระดับที่ดีกว่า และการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะมีการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีอิสระใน

การบริหารจัดการได้ดีกว่าจึงอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยวิจัยเป็นส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความ

เห็นชอบที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แต่ภายหลังไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ   

และต่อมาสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอถอน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกลับมา     

และได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

หลายเรื่อง เช่นการจัดตั้งวิทยาเขต การจัดตั้งสภาวิชาการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการยก

ร่างแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539  ขณะนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส 

ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการร่าง โดยได้แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ๒) โดยเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

อ่ืน และอาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ดําเนินการต่อจนเสร็จ  

คําถาม:  มหาวิทยาลัยได้ทําการสํารวจบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ในการท่ี

มหาวิทยาลัยจะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และอยากทราบว่าสัดส่วนของข้าราชการและ

พนักงาน สายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ตอบแบบสํารวจในการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 

คําตอบ:  สภาคณาจารย์ได้ออกแบบสํารวจบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒ ครั้ง ครั้งแรกในป ี

พ.ศ. ๒๕๕๐ สัดส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ต้องการอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ๕๑% และบุคลากรมี

ความต้องการปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 49% และครั้งที่ ๒ สภาคณาจารย์ได้ดําเนินการให้

ความรู้ต่อบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ “ร่าง” พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) และ 

“ร่าง” พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกํากับ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และได้ทําการสํารวจประชามติ

บุคลากรทุกประเภทในการปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ เพื่อเสนอต่อ

ที่ประชุมกรรมการบริหาร และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ โดยผลการสํารวจประชามติสัดส่วนของ

บุคลากรในแบบสํารวจ มีดังนี้ 
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รายงานการสํารวจประชามติบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ธนัวาคม 255๖ 

 

สถานภาพ 

 

จํานวน (คน) 

จํานวนผู้ทีต่อบ

แบบสํารวจ (คน/

ร้อยละ) 

มหาวิทยาลัยใน

ส่วนราชการ (คน/

ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสํารวจ) 

มหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ (คน/

ร้อยละของผู้ตอบ

แบบสํารวจ) 

ข้าราชการ 341 159 

46.62 

33 

20.75 

126 

79.25 

พ.มหาวิทยาลัย

สายวิชาการ 

381 205 

53.80 

57 

27.80 

148 

72.20 

พ.มหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน 

581 467 

80.37 

118 

25.26 

349 

74.74 

ลูกจ้างประจํา 92 28 

30.43 

4 

14.28 

24 

85.72 

พนักงานราชการ 93 61 

65.59 

23 

37.70 

38 

62.30 

ลูกจ้างช่ัวคราว 261 124 

47.50 

66 

53.22 

58 

46.78 

รวมทั้งส้ิน 1749 1,044 

59.69 

301 

28.33 

743 

71.17 

หัก ลาศึกษาต่อ  

คงเหลือ 

1,749-65 = 

1,684 

1,044 

61.99 

- - 

 

ความคิดเห็น 

 คําถาม: มีปัจจัยภายนอกจากผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาหรือรัฐบาลที่เป็นแรงกดดันมากน้อยแค่ไหน 

ที่มหาวิทยาลัยของรัฐต้องปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 

 คําตอบ: 1.รัฐบาลในปัจจุบันไม่ได้ผลักดันด้วยเศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยดี ในการปรับเปล่ียน

เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบให้กับข้าราชการของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1.7% 

และสายสนับสนุน 1.5% ให้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่จะพิจารณาปรับเปล่ียน

ระยะเวลาหนึ่งจะปรับโดยอัตโนมัติ 
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คําถาม:  มหาวิทยาลัยที่เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ จะมีการข้ึนค่าหน่วยกิตของนักศึกษา

หรือไม่  

คําตอบ:  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้องรับรองกับรัฐบาลภายในกี่ปีจะไม่มีการข้ึนค่าหน่วยกิต 

ข้ึนอยู่กับเทคนิคการบริหารจัดการของแต่ละมหาวิทยาลัย  

การข้ึนค่าเทอมเป็นความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ที่มีผลกระทบจากนักศึกษาและผู้ปกครอง 

มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการอ่ืนๆ เพื่อหารายได้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการลงทะเบียน 

๔๐% และได้เงินงบประมาณจากรัฐบาล ๖๐% สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หารายได้เข้ามหาวิทยาลัยใน

สัดส่วน ๑:๑ ซ่ึงในการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยจะได้เงินเพียง ๒๐% 

เท่านั้น อีก ๘๐% จัดเก็บได้ภายหลัง เนื่องจากมีนักศึกษาขอผ่อนผันการชําระค่าลงทะเบียน และบางคนรอ

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีในการหารายได้ 

ความเห็น:   

- การหารายได้ของมหาวิทยาลัยมีข้อจํากัด ไม่มีแหล่งรายได้ด้านอ่ืนๆ ที่เพียงพอที่จะมาจัดการ

ด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าตอบแทนเรื่องตําแหน่งทาง

วิชาการ 

 - เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยจะออกพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ในการเพ่ิมปริมาณนักศึกษาควรทําควบคู่กับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา ในเชิงนโยบายของ

มหาวิทยาลัยต้องมีจุดยืนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตร การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือผลิต

บัณฑิตและสร้างคน 

 - ปัญหาในการรับนักศึกษาของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีการเปิดรับนักศึกษาหลายรอบ

ที่ไม่ได้เน้นผลการเรียนของนักเรียนที่มาสมัคร โดยเน้นการหารายได้ ซ่ึงรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากค่า

หน่วยกิตของนักศึกษา  ทําอย่างไรที่จะทําให้นักศึกษาเลือกที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอันดับแรก 

 - กระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อ ควรมีการเกณฑ์มาตรฐานในการรับ

นักศึกษา ที่จะมีผลต่อคุณภาพของการศึกษา 

 - นโยบายของมหาวิทยาลัยต้องชัดเจน และการปรับเปล่ียนแนวคิดในการเปิดรับนักศึกษาใน

สัดส่วนที่เหมาะสม ในสาขาสังคมศาสตร์ และสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 - ควรเตรียมความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาคมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ทั้ง ๔ ด้าน ที่จะสํารวจความคิดเห็นในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ผู้ตอบแบบสํารวจควรมีความรู้เบื้องต้น จากประสบการณ์

ในการออกแบบสํารวจที่ผ่านยังมีคาดเคล่ือน  
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๑. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑)การปฏิรูปสภา หลักการสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับทุกอย่างต้องจบที่สภา

มหาวิทยาลัย เช่น การขอผลงานทางวิชาการ โดยรัฐบาลให้งบประมาณเป็นก้อนให้มหาวิทยาลัยบริหาร

จัดการเอง  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ที่มาของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติจะมีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้รับ

ประโยชน์ 

๒)มีกลไกในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย ที่จะต้องมีคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เช่น

กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการติดตามตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสภาวิชาการ เพ่ือทํางานประเมินผลและตรวจสอบการทํางานของ

มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยให้นโยบายและกํากับดูแลอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การทํางานในเชิง

บริหารเป็นหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ที่มาของสภามหาวิทยาลัย ให้เปน็ไปตาม พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 9 คน จากการสรรหา โดยใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

2. กรรมการจากตัวแทนผู้บริหาร จํานวน ๙ คน จากรองอธิการบดี ๒ คน และผู้อํานวยการ

สํานัก/คณะจํานวน 7 คน 

เลือกมาจากมติที่ประชุมกรรมการบริหาร  

3. กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์ จํานวน 9 คน จากการเลือกตั้ง โดยใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

4. กรรมการสภาโดยตําแหน่ง ๔ คน ได้แก่ นายกสภา อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

5. นายกสภา จากการสรรหา โดยใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี และสามารถ

ดํารงตําแหน่งได้อีก 

 

ความคิดเห็น 
 

1) การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยให้ทํางานในเชิงรกุ 

2) สภามหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พ่ึงของมหาวิทยาลัยและมีแนวนโยบายที่ชัดเจน 
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๓) กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสําคัญที่มีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้รบั

งบประมาณ มีการจัดสัดส่วนของกรรมการในแต่ละด้านเพ่ือเปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

โดยมีนักกฎหมาย นักธุรกิจ นักบริหารการศึกษา  

๔) ให้ความสําคัญในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกตั้งผู้แทนจากคณาจารย์เปน็

ตัวแทนในสภามหาวิทยาลัย เพื่อทําประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 

๒. โครงสร้างองค์กร 

มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล โดยโครงสร้างของแต่ละมหาวิทยาลัยมีลักษณะคล้ายๆ กนั มี

หน่วยงานย่อย คือ คณะ/สํานัก กอง สํานักงานเลขานกุารคณะ การยุบภาควิชา และมี

ประธานหลักสูตรแทน 

ความเห็น  

 - มุ่งใช้ทรัพยากรและความชํานาญร่วมกัน ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ควรมีการจัดให้

อาจารย์ผู้สอนที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกันให้สอนร่วมกัน แทนการจ้างอาจารย์ใหม่ โดยการ

บริหารจัดการของคณะและประธานหลักสูตร   

3. การบริหารจัดการ การเงินและสินทรัพย์ 

๓.๑ การแสวงหารายได้ 

 ความเห็น 

- มีหน่วยงานต้นแบบในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานวิสาหกิจ 

- ค่าหน่วยกิตเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย 90%  ฝ่ายบริหารต้องวิเคราะห์ปรับค่า

หน่วยกิตให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีรายจ่าย

เพิ่มข้ึนจากการข้ึนเงินเดือนของพนักงาน ปีละ 3-5%  

- การรับนักศึกษา มีกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาในเชิงรุก โดยการออกไปแนะแนว

การศึกษา และสามารถรับนักศึกษาในโคต้ารับตรงให้มาเรียนมากข้ึน ปัจจุบันมีการรับ

นักศึกษาจากการรับตรง ให้นักศึกษาลงทะเบียนล่วงหน้า และการรับจากส่วนกลาง 

ระบบเอนทรานซ์ 

- มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษามีข้อจํากัดในการหารายได้ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการรับนักศึกษาเชิงกลยุทธ ์

มหาวิทยาลัยและคณะควรออกไปแนะแนวการศึกษาต่อทุกโรงเรียน และมีการจดัโควต้า

รับตรงให้มากข้ึน 

๓.๒ ระบบบริหารจัดการเชิงรุก 

 - การบริหารอย่างมีระบบ  
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 - มีระบบการตรวจสอบภายใน 

 - มีระบบสารสนเทศที่ดีและทันสมยั มหาวิทยาลัยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี 

๔. การบริหารงานบุคลากรและสวัสดิการ 

  - เร่งรัดให้มีการทําวิจัยมากข้ึน 

  - สนับสนนุและให้งบประมาณในการเสนอผลงานทางวิชาการอย่างเตม็ที ่ให้การสนบัสนนุ

การเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

  - กําหนดเกณฑ์การสอนที่เหมาะสม   

- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่เลื่อนข้ันเงินเดือนที่เหมาะสม 

  - การใช้คนให้เตม็ศักยภาพทั้งอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนบัสนนุ ระบบการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากส่วนกลางของคณะ สํานัก และหลักสูตรที่คล้ายกนัใกล้เคียงกัน 

ให้อาจารย์สอนร่วมกันได้ 

  - การจัดสวัสดิการ ให้เพียงพอ ด้านเงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพของพนักงาน 

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย และเงินกู ้

  - มีระบบการจูงใจให้พนักงานอยู่กบัหน่วยงาน ให้มีระบบที่รัดกุม โดยศึกษาสวัสดิการ

จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาบุคลากร ให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยสวัสดิการที่

เหมาะสม 

  - ระบบการรบันกัศึกษาเข้าเรียนกรณีหน่วยงานในกํากับวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ควรมี

ระบบการรบัเข้า โดยการสัมภาษณ์ผู้สมคัรทีม่ีความสนใจที่จะเรียนต่อโดยที่ไม่ได้พิจารณาเฉพาะผลการ

เรียนที่ผ่านมา 

สรุปความเหน็ 

1. การบริหารจัดการเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

2. เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยที่จ่ายเข้ากองทุนให้แก่พนกังาน 

3. ระบบการจูงใจให้แก่พนักงานอยู่กบัหน่วยงาน 

4. ระบบประกนัความเสี่ยงในการรักษาบุคลากรทีม่ีศกัยภาพที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
 

 

            ....................................  ....................................         ................................... 

           (นางเพ็ญนภา  กนัทะตา)   (นางประนอม  จนัทรงัษี) (ผศ.อดิศร  คันธรส) 

            ผู้จดรายงานการประชุม หัวหน้างานสภาคณาจารย ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


